

MORNING : 08 ก.ย. 66

SET INDEX

- SET Index ปิดที่ระดับ 1550.36 (+1.58 จุด)
- วานนี้ดัชนียังยืนเหนือ 1555 จุดไม่ได้ มองดัชนียังพักฐานอยู่
- ภาพหลักรวมองดัชนีแกว่งตัวในกรอบ Uptrend Channel
- มองการพักตัวสร้างฐานในรอบนี้เป็นจังหวะเข้าสะสม



แนวรับ : 1540/1530 | แนวต้าน : 1555/1560

ACTION

เข้าสะสมลงทุนรอบใหม่ที่บริเวณ 1540-1545 จุด
วางจุดชะลอการลงทุนที่ 1510 จุด

MORNING : 08 ก.ย. 66

TFEX

S50U23

- ในภาพ 60 นาทีวานนี้ยัง
แกว่งตัวในกรอบสะสม
กำลังช่วง 938-950 จุด
- ยังให้น้ำหนักเป็นการสะสม
กำลังเพื่อไปต่อในทิศทาง
หลักเชิงบวก
- โดยรอบของการฟื้นตัวจะ
กลับเข้ามาเมื่อสามารถ
ผ่าน 950 จุดขึ้นยืนได้



แนวรับ : 938/932 | แนวต้าน : 950/956

ACTION

ถือสถานะ Long วางเป้าทำกำไรที่ 963 จุด วางจุดตัด
ขาดทุนที่ 935 จุด

MORNING : 08 ก.ย. 66

MOMENTUM MODE

ILM

- ราคาปรับตัวขึ้นผ่านแนวต้านหลักที่ 23.90 บาท สร้างจุดสูงสุดใหม่ของรอบปีด้วย Volume หนาแน่น
- ราคามีทิศทางหลักเป็นขาขึ้นแข็งแรง
- มองราคาปรับตัวต่อเนื่อง



แนวรับ : 23.90/22.80

แนวต้าน : 25/26

ACTION

ตั้งรับที่ 23.90 บาท วางเป้าทำกำไรแรกที่ 25 บาท วางจุดตัดขาดทุนที่ 22.80 บาท

MORNING : 08 ก.ย. 66

SWING MODE

CPALL

- ราคามีทิศทางหลักเป็นขาขึ้นจากการยืนไม่หลุดเส้น EMA 200 วัน
- ล่าสุดพักตัวลงมาด้วย Volume ขายเบาบาง
- มองเป็นการพักเพื่อไปต่อ
- เป็นจังหวะเข้าสะสมที่ดี



แนวรับ : 64/62.50 | แนวต้าน : 66.25/67.50

ACTION

ตั้งรับที่ 64 บาท วางเป้าทำกำไรแรกที่ 66.25 บาท วางจุดตัดขาดทุนที่ 62.50 บาท

TIGER IN-TREND

MORNING : 08 ก.ย. 66

GOLD

GOU23

- ภาพราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังอยู่ในกรอบเลือกทิศทางช่วง 1920-1935 ดอลลาร์
- จากภาพหลัก Sideway Down มองราคาทองคำเสี่ยงที่ฟักตัวลงอีกรอบ

GF10V23

แนวรับ : 32000 / 31500

แนวต้าน : 32800 / 33000



แนวรับ : 1920/1900 | แนวต้าน : 1935/1945

ACTION

รอกำหนดกลยุทธ์รอบใหม่

APPENDIX A : TERMS OF PARTICIPATION OF REPORT, DISCLOSURES AND DISCLAIMERS

รายงานนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ และเพื่อใช้ในการให้ข้อมูลเท่านั้น มิใช่การชักจูงให้ซื้อหรือขายหุ้นที่กล่าวถึงในรายงานนี้ นักลงทุนควรพิจารณารiskที่ไม่วางเอาไว้ ผลลัพธ์ของหุ้นอาจมีความผันผวน มีการเพิ่มขึ้นและลดลงได้ตลอดเวลา ความเห็น หรือคำแนะนําดังกล่าว จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูล ณ วันที่ออกรายงาน ซึ่งอาจมีความแตกต่างขึ้น การประเมินมูลค่าที่แนะนำมาจากบทวิเคราะห์ อาจใช้วิธีการที่แตกต่างจากการวิเคราะห์ซึ่งใช้ปัจจัยพื้นฐาน โดยไม่มีข้อรับประกันทางด้านการวิเคราะห์ และมูลค่าที่อธิบายไว้ ซึ่งแตกต่างไปจากการวิเคราะห์ที่ใช้ปัจจัยพื้นฐาน จนถึงผลตอบแทนของนักลงทุนที่อาจต่างออกไปได้ และผลตอบแทนการลงทุนในตราสารประเภทอื่นอาจมีความผันผวนสูงเกินกว่าที่คาดไว้ได้ นักวิเคราะห์อาจมีการเปลี่ยนแปลงการวิเคราะห์ของตนเองได้ตลอดเวลา นักวิเคราะห์จะไม่รับผิดชอบต่อผลสรุปที่ผู้อ่านนำมาประกอบการลงทุนเพื่อผลกำไรในการเฉพาะ และเพื่อวัตถุประสงค์ต่อเฉพาะเจาะจงตามที่ปรากฏบนรายงานนี้ และนักลงทุนอาจต้องอ่านบทวิเคราะห์ที่ได้อ่านไว้ก่อนหน้านี้เป็นประจำ เพราะงาน นักลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงในการแนะนำการวิเคราะห์ดังกล่าว การจัดทำรายงานฉบับนี้ ได้สร้างขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่ได้รับทราบจนรับรู้ว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ไม่ได้เป็นการรับรองจาก Maybank Investment Bank Berhad และบริษัทย่อยและ/หรือเครือ (รวมเรียก "Maybank IBG" หรือสำนักงานในนามของหน่วยงานนี้) หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทอื่นใดที่ได้ในการสนับสนุนของ Maybank IBG ดังนั้น Maybank IBG และ เจ้าหน้าที่, กรรมการ, ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือพนักงาน รวมถึงบริษัท "Representatives" จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการลงทุนที่ผู้อ่านทำขึ้นตามที่ปรากฏบนรายงานนี้ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ดังกล่าว อาจเป็นไปอย่างลำเอียง ไม่สะท้อนถึงปัจจัยอื่นใดจากการใช้ค่าต่างๆ เช่น "ค่าคงที่" "เงื่อนไข" "เหตุการณ์" "เป้าหมาย" "ประเภทความเสี่ยง" "ประเภทความเสี่ยง" หรือ การอธิบายว่า เหตุการณ์ที่ "อาจ" เกิดขึ้น หรือ เหตุการณ์ที่ "เป็นไปได้" ที่จะเกิดขึ้น เป็นต้น การคาดการณ์ดังกล่าว อาจอยู่บนพื้นฐานของงานพื้นฐานที่ตีพิมพ์ และอาจขึ้นอยู่กับข้อมูลในปัจจุบัน และอาจขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไว้ที่ผลการดำเนินงานที่แท้จริงของผู้อ่านซึ่งอาจมีความแตกต่างไปจากผลการดำเนินงานที่ปรากฏในประวัติข้อมูลทางการเงินของบริษัทที่ผู้อ่านได้สนใจศึกษา หรือการตีพิมพ์ของ Maybank IBG ได้ถือเป็นการเผยแพร่ในนามของ Maybank Berhad และ/หรือพนักงานของบริษัท การที่ข้อมูลใดๆที่ปรากฏในรายงานนี้ อาจมีความผิดพลาดได้หรือไม่ Maybank IBG รวมถึงเจ้าหน้าที่, กรรมการ และพนักงาน ซึ่งรับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับหน้าที่การวิเคราะห์ การให้คำแนะนำหรือการวิเคราะห์ที่อาจมีส่วนรวม หรือมีสิทธิลงทุนในหน่วย หรือ มีส่วนได้เสียต่างๆ กับผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท หรือการที่นักวิเคราะห์หรือพนักงานที่ปรึกษาของ Maybank IBG ที่รับผิดชอบการวิเคราะห์นั้น จะไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับ Maybank Berhad หรือพนักงานของบริษัทดังกล่าว

นักวิเคราะห์เป็นผู้จัดทำรายงานเพื่อลูกค้าของ Maybank IBG และห้ามนำไปแก้ไข ดัดแปลง เหนือกว่า และ/หรือใช้กับผู้อื่น ไม่ว่าจะในรูปแบบของ หรือในฉบับพิมพ์ หากไม่ได้รับอนุญาตจาก Maybank IBG นักวิเคราะห์ และตัวแทนที่เกี่ยวข้อง จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการกระทำของบุคคลที่ 3 ที่กระทำซึ่งถูกห้ามดังกล่าว นักวิเคราะห์นี้ไม่ได้จัดทำมาเพื่อตรง หรือมีจุดประสงค์เพื่อการซื้อขาย หรือถูกใช้โดยสาธารณชนทั่วไป หรือประชาชนที่ทั้งหมดที่อาศัยในประเทศไทยทั้งหมดนี้ หรือในท้องถิ่น เมือง หรือ ประเทศอื่นๆ ที่กฎหมายในประเทศนั้นไม่อนุญาต นักวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นเพื่อการซื้อขายในประเภทที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น ผลสรุปที่ผู้อ่านจะได้รับจะไม่ได้ถูกรับรองหรือซื้อขายโดยกฎหมายใดๆ กฎหมาย หรือทำการซื้อขายได้สำหรับนักลงทุนประเภท นักลงทุนควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในการแนะนำแนะ หรือคำเตือนต่างๆ ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นมาเป็นอย่างดีในรายงานฉบับนี้ แต่เป็นการรับผิดชอบที่จำกัดความตามกฎหมายที่กำหนด

มาเลเซีย ความเห็นหรือคำแนะนํานี้ปรากฏในทวีตหรือโพสต์อื่นเป็นการประเมินจากด้านเทคนิค และปัจจัยพื้นฐาน โดยความเห็นทางด้านเทคนิคอาจมีความแตกต่างจากปัจจัยพื้นฐาน เนื่องจากความประเมินด้านเทคนิคได้ใช้วิธีที่แตกต่างขึ้น โดยมุ่งเน้นข้อมูลข่าวสาร และเปรียบเทียบการอธิบายของหลักทรัพย์ที่ Bursa Malaysia Securities Berhad วิเคราะห์หลักทรัพย์

สิงคโปร์ รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ บริษัท Maybank Research จำกัด ("MRPL") ในสิงคโปร์ไม่ได้มีเจตนาที่จะตั้งรับหรือตั้งข้อหาใดๆ ให้แก่ผู้รับข้อมูลนี้ การเผยแพร่ในสิงคโปร์ ผู้บริหารรายงานฉบับนี้จะต้องติดกับ MRPL ในสิงคโปร์ ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือเกี่ยวข้องกันหรือมีจุดประสงค์เพื่อการรายงานฉบับนี้ หากผู้รับรายงานฉบับนี้ไม่ได้เป็นนักลงทุน เจ้าพนักงาน Section 4A ของกฎหมาย Singapore Securities and Futures) ทั้งนี้ MRPL จะรับผิดชอบเนื้อหาที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ แต่เป็นการรับผิดชอบที่จำกัดความตามกฎหมายที่กำหนด

ไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ มิว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของรายงานฉบับนี้ ไม่อนุญาตให้มีการคัดลอก จัดทำสำเนา ออกเสียง หรือในความเห็นที่ใกล้เคียง หรือการเผยแพร่ด้วยตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าจากบริษัท หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัท หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("MST") จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการกระทำของบุคคลที่ 3 ที่กระทำซึ่งถูกห้ามดังกล่าว ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ของ บบ. หลักทรัพย์ เอเชียทอง (ประเทศไทย) มีวัตถุประสงค์สำหรับการวิเคราะห์ที่เพื่อเป็นข้อมูลเชิงกลยุทธ์การลงทุนให้แก่ประเทศไทย และนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ที่สามารถเข้าถึงได้ภายใต้ <http://kelvie.maybank-ke.com.th> ทั้งรายงานฉบับนี้ภายใต้การเข้าถึงของ บบ. หลักทรัพย์ เอเชียทองหรือรายงานฉบับนี้แบบเต็มของทวีตหรือคำกล่าวใดๆ อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์ห้ามส่งข่าว MST Research ซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้การเข้าถึงของ บบ. หลักทรัพย์ เอเชียทอง รายงานทวีตหรือโพสต์ที่ปรากฏในโซเชียลมีเดีย

MST อาจมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน หรือ มีความสัมพันธ์กันเป็นผู้ออกตราสารอนุพันธ์ Derivatives Warrants บนหลักทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในทวีตหรือโพสต์อื่น ดังนั้นนักลงทุนควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนที่ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ MST มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการ และ/หรือ พนักงาน อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรือ การเป็นผู้ให้บริการจัดจำหน่ายในหลักทรัพย์ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้

การเปิดเผยผลการสำรวจของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย (IOD) ในโครงการกำกับดูแลกิจการ (Prudential Governance) นี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสำรวจของ IOD เป็นการวิจัยและประเมินความเสี่ยงของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอเชียทอง ที่มีการเปิดเผยข้อมูล และเป็นผู้ถือครองหุ้นที่สามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น ผลสำรวจดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินการแบบไม่สมบูรณ์ของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิบัติงาน และไม่ได้มีการใช้ข้อมูลภายใน ในการประเมิน ซึ่ง ผลการสำรวจดังกล่าว เป็นการสำรวจ ณ วันที่ปรากฏรายงานการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผลการสำรวจ จึงอาจปรับเปลี่ยนได้ภายหลังวันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียทอง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นข้อเรียกร้องข้อบังคับของ ผลการสำรวจดังกล่าวเอาไว้

การเปิดเผยการประเมินดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดทำโดยสถาบันคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นการดำเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความสัมพันธ์ด้านธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนโดยการประเมินดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับคุณภาพและเนื้อหาของข้อมูลประจำตัว (เช่น 56-2) รายงานประจำตัว (เช่น 56-2) หรือในเอกสารหรือรายงานอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ดังนั้น ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นการนำเสนอในมุมมองของสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลผูกพันอยู่แต่ไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อการประเมิน เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที่ปรากฏในการประเมินเท่านั้น ดังนั้น ผลการประเมินจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือระบุถึงผลการประเมินร่วมกันของผลประเมินดังกล่าวเอาไว้

ดัชนี: ณ 8 กันยายน 2566 และ ณ วันที่สิ้นสุดก่อนวันที่ตีพิมพ์ทวีตหรือโพสต์ฉบับนี้ MIBSI มีทวีตหรือโพสต์ที่ได้อ่านข้อมูลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ/ ญาติที่ไม่มีส่วนได้เสียทางทรัพย์สินหรือเป็นเจ้าชองที่แท้จริงหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในหุ้นใด ๆ หรือผลประโยชน์ที่ซ้อนทับบริษัทนี้ๆ เว้นแต่จะเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรในทวีตหรือโพสต์

ในหัวข้อข้อมูลอื่นที่ผ่าน MIBSI และนักวิเคราะห์ที่ได้อ่านข้อมูลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ/ ญาติที่ไม่มีส่วนได้เสียทางทรัพย์สินหรือเป็นเจ้าชองที่แท้จริงหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในหุ้นใด ๆ หรือผลประโยชน์ที่ซ้อนทับในทวีตหรือโพสต์ 3 ปีที่ผ่านมา Maybank IBG อาจอาจให้บริการในฐานะผู้จัดการ หรือ ผู้ควบคุมกิจการในรายละเอียดของหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือ ณ ปัจจุบันอาจให้บริการดังกล่าวในเวลาอาคร หรือหน่วยงานที่ได้มีการจ้างทำในทวีตหรือโพสต์นี้ หรืออาจให้บริการดังกล่าวภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการให้บริการ หรือบริการด้านการลงทุนที่มีนัยสำคัญ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการลงทุนทางตรงหรือทางอ้อมได้ โดยอาจได้รับค่าตอบแทนในการให้บริการดังกล่าวจากบริษัทที่ได้กล่าวถึงในทวีตหรือโพสต์นี้

สหรัฐอเมริกา นักวิเคราะห์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ในสหรัฐฯ ("US") สำหรับลูกค้าสถาบันในสหรัฐฯ (MSUK) ซึ่งได้ลงทุนภายใต้ Securities Exchange Act of 1934) โดย Maybank Securities USA Inc ("MSUS") เท่านั้น รายงานฉบับนี้ไม่สามารถจัดตั้งขึ้นที่ภายใต้ Maybank IBG ในอนุญาต หรือภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายหรือหลักการที่มิสามารถจัดตั้งขึ้นที่ภายใต้ ทั้งนี้ได้รับรายงานฉบับนี้จะต้องทำความเข้าใจด้วยว่า MSUS ได้นำเสนอทวีตหรือโพสต์นี้ภายใต้หลักการที่ออกจากรัฐที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และหลักการกำกับกำกับ

อังกฤษ เอกสารฉบับนี้ถูกเผยแพร่โดย บริษัท Maybank Securities (London) จำกัด ("MSUK") ซึ่งได้ลงทุนภายใต้และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ The Financial Services Authority และ Informational Purposes เท่านั้น เอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเผยแพร่แก่บุคคลที่จัดทำความเป็นนักลงทุนรายย่อย (Retail Client) ตามความหมายของ The Financial Services and Markets Act 2000 ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) ที่เกี่ยวข้อง 3 เพื่อเป็นความระมัดระวังที่ผู้ถือเอกสารฉบับนี้เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเห็น หรือคำเตือนดังกล่าว และการเข้าทำข้อมูลดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของผู้ถือเอกสารเท่านั้น นอกจากนี้ผู้ถือเอกสารฉบับนี้ควรปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินของตนเองเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการแปลความดังกล่าว เพราะเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ประเมินถึงคุณภาพเฉพาะทาง, บัญชี หรือที่ปรึกษาทางด้านภาษี

DISCLOSURES
Legal Entities Disclosures
มาเลเซีย: เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่ในประเทศไทย โดย Maybank Investment Bank Berhad (15938-H) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทในเครือ Bursa Malaysia Berhad และเป็นผู้ถือใบอนุญาต Capital Market and Services ที่ออกโดย The Securities Commission ในประเทศไทยและ/หรือ: เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่ในประเทศไทยโดย MRPL (จดทะเบียนเลขที่ 1972011256N) ภายใต้การกำกับดูแล Monetary Authority of Singapore ภายใต้ใบอนุญาต: PT Maybank Securities ("PTMSI") (จดทะเบียนเลขที่ KEP-251/PM/1992) เป็นสมาชิกของ Indonesia Stock Exchange และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ BAPEPAM LK โดย: MST (จดทะเบียนเลขที่ 0107545000314) เป็นสมาชิกของ The Stock Exchange of Thailand และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) MATREKS (จดทะเบียนเลขที่ 01-2004-00019) เป็นสมาชิกของ The Philippines Stock Exchange และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ The Securities and Exchange Commission 1580/04: United Maybank Securities Limited (ใบอนุญาตเลขที่ 117/GP-UBK7) ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ภายใต้ The State Securities Commission of Vietnam จัดตั้ง: MIB Securities (Hong Kong) Limited (Central Entry No: AAD284) ภายใต้กำกับโดย The Securities and Futures Commission 1580/04: บริษัท MIB Securities (India) จำกัด ("MIBSI") เป็นส่วนหนึ่งของ The National Stock Exchange of India Limited และ The Bombay Stock Exchange and is regulated by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (จดทะเบียนเลขที่ INZ000010538) ทั้งนี้ MIBSI ได้จัดกรประเมิน SEBI ปรเภท 1 Merchant Broker (จดทะเบียนเลขที่ INM 000011708) และ as Research Analyst (Reg No: INH000000057) บริษัท: Maybank KESUSA เป็นสมาชิกที่ได้อ่านข้อมูล และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ FINRA – Broker ID 27861 อังกฤษ: Maybank KESU (จดทะเบียนเลขที่ 2377538) เป็นสมาชิกที่ได้อ่านข้อมูลของ The Financial Services Authority

Disclosure of Interest
มาเลเซีย: Maybank IBG และตัวแทนที่เกี่ยวข้อง อาจมีสถานะหรือมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ในเวลาใดเวลาหนึ่ง และอาจมีกิจกรรมที่มากขึ้นในฐานะ market maker หรือ อาจเป็นผู้ให้บริการจัดจำหน่าย หรือเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นี้ และอาจเป็นผู้ให้คำแนะนำด้วย

สหรัฐ: ให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์

ไทย: MST อาจมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน หรือ มีความสัมพันธ์กันเป็นผู้ออกตราสารอนุพันธ์ Derivatives Warrants บนหลักทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในทวีตหรือโพสต์อื่น ดังนั้นนักลงทุนควรพิจารณาคุณภาพตราสารอนุพันธ์พิจารณาถี่ถ้วนที่ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ MST มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการ และ/หรือ พนักงาน อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรือ การเป็นผู้ให้บริการจัดจำหน่ายในหลักทรัพย์ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้

อังกฤษ: ณ 8 กันยายน 2566, MIB Securities (Hong Kong) Limited และนักวิเคราะห์ที่ได้อ่านข้อมูล หรือ มีส่วนได้เสีย ในการให้คำแนะนำหลักทรัพย์ที่ปรากฏในทวีตหรือโพสต์นี้

อังกฤษ: ณ 3 ปีที่ผ่านมา Maybank IBG อาจให้บริการในฐานะผู้จัดการ หรือ ผู้ควบคุมกิจการในรายละเอียดของหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือ ณ ปัจจุบันอาจให้บริการดังกล่าวในเวลาอาคร หรือหน่วยงานที่ได้มีการจ้างทำในทวีตหรือโพสต์นี้ หรืออาจให้บริการดังกล่าวภายใน 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งเป็นการให้บริการ หรือบริการด้านการลงทุนที่มีนัยสำคัญ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการลงทุนทางตรงหรือทางอ้อมได้

OTHERS
Analyst Certification of Independence
การคัดลอกข้อมูลของบุคคลที่ผ่านนักวิเคราะห์ฉบับนี้ เป็นการสะท้อนถึงแนวความคิด และมุมมองของนักวิเคราะห์ฯ และรวมถึงหลักทรัพย์หรือผู้ถือหลักทรัพย์เท่านั้น ผลตอบแทนของนักวิเคราะห์ที่ทางตรงหรือทางอ้อมของนักวิเคราะห์ฯ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่ปรึกษาแนะนำ หรือมุมมองผ่านนักวิเคราะห์ฉบับนี้

Structure Securities ซึ่งเป็นตราสารที่มีความผันผวน โดยอาจอาจเกี่ยวข้องในส่วนของความเสี่ยงที่คู่กัน มีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายให้แก่กลุ่มคนที่มีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงสามารถรับความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้มูลค่าตลาดของตราสารประเภทนี้ อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ ตลาดเงินตลาดการเงิน (รวมถึงอัตราดอกเบี้ย Spot / ส่วนต่าง และอัตราแลกเปลี่ยน), Time to Maturity, ภาวะตลาด และสภาพผันผวน รวมถึงคุณภาพ/ ความน่าเชื่อถือของผู้ถือ หรือหลักทรัพย์อ้างอิงอื่นๆ นักลงทุนที่ให้ความหมายต่อตราสารประเภทนี้ จะต้องเข้าใจตราสารหรือตราสารที่ได้อ่านด้วย และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินของตนเองอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะซื้อขายหรือถือตราสารประเภทนี้

ทั้งนี้มิว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของรายงานฉบับนี้ ไม่อนุญาตให้มีการคัดลอก, จัดทำสำเนา, ออกเสียง หรือในความเห็นที่ใกล้เคียง หรือการเผยแพร่ด้วยตนเองโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก Maybank IBG